
 
 

รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
สมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๕๘ 

(ครั้งท่ี ๒) 
วันท่ี  ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
--------------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายทนงค์   หลักแหลม ประธานสภา ทนงค์  หลักแหลม 
2 นายจ ารัส   ช้างพลาย รองประธานสภา จ ารัส  ช้างพลาย 
3 นางจรัสศรี   อนันต์หลาย ส.อบต. หมู่ 1 จรัสศรี  อนันต์หลาย 
4 นางสาวธมนวรรณ จันทร์สุก ส.อบต. หมู่ 1 ธมนวรรณ  จันทร์สุก 
5 นายกิตติ   ดอกนางแย้ม ส.อบต. หมู่ 2 กิตติ  ดอกนางแย้ม 
6 นางสาวธนกานต์   รอดหลัก ส.อบต. หมู่ ๒ ธนกานต์ รอดหลัก 
7 นายอ านวย   หลักแหลม ส.อบต. หมู่ ๓ อ านวย  หลักแหลม 
8 นายสาโรจน์   ทับเพียร ส.อบต. หมู่ 4 สาโรจน์  ทับเพียร 
9 นางสายใจ   ปานอ้น ส.อบต. หมู่ 5 สายใจ  ปานอ้น 
10 นางยุพา  แซ่บู๊ ส.อบต. หมู่ 5 ยุพา  แซ่บู๊ 
11 นายสมศักด์ิ บรรลือทรัพย์ ส.อบต. หมู่ 6 สมศักด์ิ  บรรลือทรัพย์ 
12 นายสุภชัย   อ่อนละมูล ส.อบต. หมู่ 6 สุภชัย  อ่อนละมูล 
13 นายชวลิต   สังข์สน เลขานุการสภาฯ ชวลิต  สังข์สน 

 

ผู้บริหาร 
ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายชัฏ  แสงหิรัญภาดา นายก อบต. ชัฏ แสงหิรัญภาดา 
2 นายไพรัช ม่วงไหมทอง รองนายก อบต. ไพรัช    ม่วงไหมทอง 
3 พ.ท.สวัสด์ิ สีสุกใส รองนายก อบต. พ.ท.สวัสด์ิ  สีสุกใส 
๔ นายถกล เพียรชนะ เลขานุการนายก อบต. ถกล     เพียรชนะ 

 
พนักงาน  
ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายภูทัย เผือกเงิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ภูทัย  เผือกเงิน 

2 นางศุภานน สืบสมบัติ ผู้อ านวยการกองคลัง ศุภานน  สืบสมบัติ 

3 นางสาวรมิดา เชิดช านาญ หัวหน้าส านักงานปลัด รมิดา  เชิดช านาญ 
 
 เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 เม่ือที่ประชุมพร้อมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุม สรุปวาระการประชุมได้ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   - ไม่มี - 

  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๕๘ 
   เมื่อวันท่ี  ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๘  เม่ือวันที่ ๑๔  
   สิงหาคม ๒๕๕๘  สมาชิกท่านใดประสงค์ขอแก้ไข ขอเชิญได้ 
 

นายสมศักด์ิ บรรลือทรัพย์ ผู้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนแรก สมศักด์ิ เป็นคนเสนอ จ ารัส  ไม่ใช่ ยุพา  ขอ
   แก้ไขด้วยและนายสุภชัย เป็นผู้เสนอ ยุพา  ไม่ใช่ อ านวย  ขอแก้ไขด้วย 
 

ที่ประชุม  มีมติให้แก้ไข 
 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองด้วย 
 

ที่ประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ประธานสภาฯ ตามที่สภา มีมติรั บหลักการแห่งร่ างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ในการประชุมสภา  เม่ือวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  และ
สภาได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๓ คน และแจ้งให้สมาชิกหรือผู้บริหารที่
ประสงค์ ขอแปรญัตติส่งค าแปร ให้คณะกรรมการ ภายในเวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันที่ 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประธานคณะกรรมการแปรข้อญัตติรายงานว่าไม่มีผู้ใดขอแปร
ข้อญัตติยังคงหลั กการเดิมไว้ทุกข้อ ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบัญญัติการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ ในวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับหัวข้อที่ มีการแปรญัตติ
หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติข้อแก้ไขเท่านั้น ซ่ึงในกรณีนี้ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ และ
แก้ไข  

ที่ประชุม เห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติโดยให้คงร่างเดิม 
 

ประธานสภาฯ  ในวาระที่สามนี้ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   หรือไม่  ผมจึงขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นสมควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น 
 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบจ านวน  ๑๐  เสียง ไม่มีผู้ใดไม่ให้ความเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการจัดซ้ือรถยนต์บรรทุก รถกระเช้าเอนกประสงค์ 

ขนาด ๖ ล้อ จ านวน ๑ คัน 
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายเลขาชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เง่ือนไข ดังนี้ 

 ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึง
เก่ียวกับด้านบริการประชาชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามที่กฎหมายก าหนดและได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่ งเสริมกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว และให้มีเงินสะสมเพียงพอที่จะ
จ่าย ค่าใช้จ่ายประจ า และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย รวมทั้งค านึงถึงฐานะการคลัง
ในระยะยาว ประกอบกับหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๔ / ว ๓๑๓๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๕๓ ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หากเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน หรือการบริการชุมชน สังคมของประชาชนในพ้ืนที่ ก็อาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้โดยชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น รายละเอียดโครงการให้สภาทราบ รวมทั้งเหตุผลที่
ไม่สามารถจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น 
 

นายก อบต. จากการท าประชาคมหมู่บ้านพบปัญหาการบริการสาธารณะเรื่องไฟทางสาธารณะ 
ซ่ึงดับบ่อย ทุก ๆ หมู่บ้าน และปัญหาต้นไม้ที่ละสายไฟ กีดขวางการจราจรและหัก
ล้มลงขวางทางถนนสาธารณะ การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาไม่ได้รับการแก้ไขที่ทันเวลา 
เนื่องจาก อบต.ต้องขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าจากหน่วยงานอ่ืน ๆ จาก อบต.
ใกล้เคียงบ้าง จากการไฟฟ้าบ้าง กว่าจะได้ก็ไม่ทัน ประกอบกับในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๕๙  อบต. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก อบจ.ในการ
ติดต้ังไฟเหลือง ซ่ึงเป็นไฟสาธารณะ เสาไฟสูง การแก้ไขปัญหากรณีไฟดับก็จะมี
ปัญหา จึงจ าเป็นต้องจัดท ารถกระเช้าไว้เพ่ือบริการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การ
จัดซ้ือรถกระเช้าเอนกประสงค์ใช้งบประมาณสูง จะแก้ไขโอนงบประมาณรายจ่ายก็
ไม่เพียงพอ จะต้ังในข้อบัญญัติประจ าปีก็มีรายจ่ายที่จ าเป็นในการแก้ไขปัญหาที่ต้อง
ด าเนินการ  ประกอบกับ อบต. มีเงินสะสมเพียงพอ  ในการให้บริการกรณีเกิดเหตุ
ต่าง ๆ จึงขออนุมัติสภาน าเงินสะสมมาด าเนินการจัดหารถกระเช้าเอนกประสงค์ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายเลขาชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับเงินสะสม 
 

เลขานุการสภาฯ ส าหรับเงินสะสม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ มีเงินสะสมทั้งสิ้น ๒๕,๒๒๐,๐๖๕ บาท 
 แยกเป็นเงินสะสม ๑๕,๔๕๑,๙๔๖  และเงินทุนส ารองเงินสะสม ๘,๗๗๑,๐๒๘ บาท 

เงินทุนส ารองเงินสะสมไม่สามารถจ่ายขาดได้ ถ้าจะจ่ายต้องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
และยอดที่สภาสามารถจ่ายได้ คือ ๑๕,๔๕๑,๙๔๖ บาท การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
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 ในการจัดซ้ือรถบรรทุกกระเช้าเอนกประสงค์ เป็นการบริการชุมชนและไว้ส าหรับบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชนและโครงการจัดซ้ือรถบรรทุกกระเช้าเอนกประสงค์ก็บรรจุ
อยู่ในแผนพัฒนาต าบลเพ่ิมเติม (พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐) 

 

ประธานสภาฯ เงินสะสมที่ อบต. มีอยู่เพียงพอที่จะใช้จ่ายในรายจ่ายประจ า และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไม่
มีปัญหาทางสถานการคลัง ส าหรับรายละเอียดรถที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมซ่ึงอยู่
ในมือสมาชิกทุกท่านเป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ติดต้ังเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้ายกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๕๐ แรงม้า งบประมาณขออนุมัติ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท 

 มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายขอเชิญได้ ถ้าไม่มีผู้ใดขออภิปรายผมขอมติที่ประชุมว่า
ท่าน ใด เห็นควรอนุ มัติจ่า ยขา ดเ งินสะสม เพ่ือจัด ซ้ือร ถยนต์บรรทุกรถกระเช้ า
เอนกประสงค์ จ านวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ จ านวน ๑๒ เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ๕.๑ ขออนุมัติโอนซ้ือป๊ัมหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์ใช้กับน้ าตกหน้าท่ีท าการ อบต. 
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายเลขาชี้แจง  ด้วยผู้บริหารเสนอขอโอนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือปั๊มหอยโข่ง

พร้อมอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยปั๊มน้ าไฟฟ้าหอยโข่ง ขนาด ๒ นิ้ว ๑.๕ แรงม้า หัว
กะโหลกสปริงหัวน้ าพุตัวกรองน้ าท่อ PVC ๒ x ๒.๕ ท่อ PVC ขนาด ๒ x ๘.๕ ๕ เส้น 
ข้อต่อเกลียวใน ๑ ตัว ข้อต่อเกลียวนอก ๑ ตัว ข้องอ ๙๐  ๑๒ ตัว เทปพันเกลียว ๒ 
ม้วน กาวยาท่อ ๑ กระป๋อง งบประมาณ ๑๐,๘๘๑ บาท 

 

เลขานุการสภาฯ การโอนงบประมาณครั้งนี้อยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดครุภัณฑ์ 
อ านาจในการโอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์เป็นของสภา โดยขอโอน
จากเงินเหลือจ่ายงบอุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภู มิภาคในการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๓ ซ่ึง
เหลืออยู่  ๑๐๓,๕๖๓.๔๕  บาท  ขอโอนต้ังจ่ายใหม่ในครั้งนี้จ านวน ๑๐,๘๘๑ บาท  

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุมด้วย ผู้ใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายรายการใหม่ในการจัดซ้ือ
ปั๊มน้ าไฟฟ้าหอยโข่ง พร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๑๐,๘๘๑ บาท  โปรดยกมือขึ้น 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ จ านวน ๑๑ เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ(ถ้ามี) 
น.ส.ธมนวรรณ จันทร์สุก ขอให้ด าเนินการซ่อมแซมเครื่องออกก าลังกาย 
 

นางจรัสศรี อนันต์หลาย ให้มีการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือป้องกันขโมย อาชญากรรม  
 

  



 
 

-๕- 
 

นายก อบต.  การติดกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่ใช้งบประมาณสูง ถ้าติดต้องงดโครงการประจ าปีขอไว้
ศึกษาความคุ้มค่าก่อน 

 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอแนะเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
    
   ปิดประชุมเวลา  1๑.๑๕ น. 
 
 
   (ลงชื่อ)      ชวลิต   สังข์สน         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      ( นายชวลิต  สังข์สน ) 
                เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 

  (ลงชื่อ)        ทนงค์  หลักแหลม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              ( นายทนงค์  หลักแหลม ) 
            ประธานสภาฯ 
 


